



ปลัดแก່ชอย 40

พระคัมภีร์... ...ศิษย์หลายคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสดังนี้ ก็กล่าวว่า “ถ้อยคำนี้ขัดหูจริง ใครจะฟังได้” ...ศิษย์หลายคนเปลี่ยนใจ ไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป”.../...**รับสมัครนักร้อง**...ช่วงนี้วัดบางรอบขาดแคลนนักร้องนักดนตรีไปบ้าง เอาเป็นว่าพี่น้องชาวชอย 40 คนไหนสนใจเป็นนักร้องเสียงทอง มาฝึกฝนร้องเพลงพระกัณฑ์ได้ที่ห้องนักร้องทุกวันเสาร์ เวลาตีตอน 1 ทุ่ม ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.../...**แม่ปอน**...อาทิตยนี้เป็นอาทิตยสุดท้ายที่จะมีการรณรงค์รับบริจาคช่วยซื้ออาหารให้เด็กชาวเขา ศูนย์แม่ปอนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญชาวชอยทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย กำลังความสามารถของเราครับ.../...**โครงการปรับปรุงอาสนวิหาร**...เพราะอาสนวิหารหลังนี้ ผ่านมรสุมมาเยอะ ทั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 เอย ทั้งผลกระทบจากการขุดน้ำบาดาลเอย การสร้างตึกสมัยใหม่เอย แถมอายุปาเข้าไป 93 ขวบ เลยมีอาการที่เรียกว่าตรงนั้นแตก ตรงนี้แยก ตรงโน้นสึก เลยต้องบูรณะกันใหม่ แต่เพราะเป็นเรื่องใหญ่รายละเอียดละเอียดเยอะ ช่วงเวลาทำงานก็เลยนานหน่อยราวๆ 2 ปี กว่าๆ ถ้ามาวัดแล้วเห็นนั่งร้านตั้งก็แสดงว่าเริ่มทำแล้วครับ พอเริ่มปรับปรุงความไม่สะดวกทั้งหลายก็จะเริ่มตามมาจึงทางคณะผู้ดำเนินการบูรณะจึงขอภัยในความไม่สะดวกมาด้วยประการฉะนี้.../...**ติดห้องน้ำ**...วันก่อนมีคนมาเล่า ทำนองว่าให้ฟังอยากให้เรื่องนี้ลงชอย 40 เลยขอเอามาขยายความให้ดังนี้ครับ...นาย บ. อยากเข้าห้องน้ำมากเสียแต่ว่าห้องน้ำชายไม่เปิด เปิดแต่ห้องน้ำหญิง มองซ้ายมองขวาแล้วเห็นว่าปลอดภัยเลยขอเข้าเสียหน่อย ขาเข้าทางโล่ง จัดการธุระเรียบร้อย พอจะออก อ้าวประตูเจ้ากรรมดันเปิดไม่ออกชะอย่างนั้น หลังจากพยายามด้วยความสามารถตัวเองอยู่นานก็ไม่เป็นผล เลยจำใจโทรหาเพื่อนให้มาช่วย แต่ในกลุ่มเพื่อนเรียนสายสื่อสารมวลชนมา เลยทำการรายงานข่าวเสียเลย เรียกว่าฝ่ายช่วยก็ช่วยไป ส่วนใครไม่ได้ช่วยก็เป็นผู้รายงานข่าว แต่แล้วเพื่อนก็จนปัญญาเพราะช่วยไม่ได้ยู่ดี ที่สุดเพื่อนต้องเอาเครื่องมือช่างส่งให้คุณ บ. ที่มีความรู้เรื่องช่างหาทางจัดห้องออกมาเอง...เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ห้องน้ำหญิงแท้จริง ชายอย่าเข้า ฮ่า ฮ่า.../...**บ่อปลาครีฟ**...ที่ปล่อยทิ้งร้างมานานจนกลายเป็นบ่อเพาะพันธุ์ยุงและลูกอ๊อด มาหลายต่อหลายรุ่น ตอนนี่คุณพ่อसानิจ เจ้าวัด เคาะโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าให้กลายเป็นโรงรับขยะชั่วคราว ก่อนที่จะมีการพัฒนาต่อไป เพราะห้องทิ้งขยะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงเหมือนกันครับ.../...พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับอัครสาวกสิบสองคนว่า “ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ” ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร พวกเราเชื่อ และรู้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” .../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...